



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกฎหมายและระเบียบ โทร. ๑๐๒๖, ๑๐๒๗

ที่ นร ๐๒๐๔.๐๒/ ๑๓๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญที่เห็นควรแจ้งเวียน

ส.อ.ค.ร. ๒๖๕๖๖

๑) เรียน อปส. ผ่าน รปส. (นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์)

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ข่าวทำเนียบรัฐบาล) ซึ่งแจ้งเวียนไปยังกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ เผยแพร่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงต่างๆ ได้รับทราบเป็นประจำทุกวันอังคาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี นั้น

กกร. ได้ตรวจสอบแล้ว มีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบดังรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ กกร. จึงได้ตรวจสอบและรวบรวมนำเสนอเป็นประจำทุกเดือนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งเวียนให้ส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไป

(นายยุทธนา เทียมพงศ์)

อกร.

๖

(นายจรูญ ไชยศรี)  
รปส.

๒๖ มี.ค. ๒๕๕๗

๓) - ทราบ  
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายอภิรักษ์ จันทรังษี)  
อปส.

๒๘ มี.ค. ๒๕๕๗

๕) เรียน ดนท.

เพื่อไม่ตกทอดแจ้งเวียนต่อ จ.เขตดอนใต้

จ.ตกร.

๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗

๕) ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/๑๕๖๘

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิมเงิน)

เลขานุการกรม

๑ เม.ย. ๒๕๕๗

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗	๘. เรื่อง ขออนุมัติเปิดสถานungskฤกษิตติมศักดิ์ยุคนระบประจำเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีและแต่งตั้งungskฤกษิตติมศักดิ์	๘. เรื่อง ขออนุมัติเปิดสถานungskฤกษิตติมศักดิ์ยุคนระบประจำเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และแต่งตั้ง นางสาวบังอร จานสันทียะ เป็นungskฤกษิตติมศักดิ์ยุคนระบประจำเมืองพัทยา โดยมีเขตungskฤกษิตติมศักดิ์ชลบุรี ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ
	๙. เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง) (สำนักนายกรัฐมนตรี)	๙. เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง) (สำนักนายกรัฐมนตรี) คณะรัฐมนตรีมีมติรับโอนและแต่งตั้งพลโทภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้กำหนดชื่อในสายงานตามตัวบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้ง โดยยังคงตำแหน่งในสายงานเดิมและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นที่ได้รับอยู่เดิม ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป
	๑๐. เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี)	๑๐. เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ที่อนุมัติรับโอนและแต่งตั้ง นายถวิล เป็ลยนิศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหาร

		<p>ระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อให้ นายถวิล เปลี่ยนศรี ได้กลับสู่ตำแหน่ง เลขานุการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดำที่ อ.๙๙๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ</p>
<p>๑๑. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาคาความไม่สงบเรียบร้อย</p>		<p>๑๑. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาคาความไม่สงบเรียบร้อย</p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาคาความไม่สงบเรียบร้อย ตามที่ได้มีประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรระหว่าง วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้มีคำสั่งกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจัดตั้งศูนย์อำนาจการรักษาความสงบเรียบร้อย ขึ้นต่อกองอำนาจรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนาจรักษาความสงบเรียบร้อย</p> <p>เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้านการวางแผน อำนาจการประสานงาน ตรวจสอบ บูรณาการ การดูแลประชาชนให้ปลอดภัยทั้งร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน และให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนาจรักษาความสงบเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีจึงออกคำสั่งแต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของศูนย์อำนาจรักษาความสงบเรียบร้อย ดังต่อไปนี้ ๑. นายสุรพงษ์ ไตรวิจิตรชัยกุล รอง</p>

		<p>นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานที่ปรึกษา ๒. นายปลัดปลัดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา ๓. นายพิรพจน์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษา</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗</p>
--	--	---